

Aso-juku Diary



วันที่ 10 เมษายน 2560 เวลา 00.50 เป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางแลกเปลี่ยนระยะสั้นที่เมืองฟุคุโอกะ ประเทศญี่ปุ่น ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง ตอนลงเครื่องครั้งแรก มีอาจารย์ญี่ปุ่นสองท่าน คือมัดชิโมโตะ เซนเซย์และ โยโกจิเซนเซย์ซึ่งเดินทางมารับเราถึงที่สนามบินฟุคุโอกะ อาจารย์ทั้งสองท่านใจดีกับพวกเรา มาก แม้จะยังไม่รู้จักกัน

ความประทับใจแรกທີ່ไปถึงคือดอกซากุระ และได้มารู้ภายหลังว่าช่วงที่พวกเราเดินทางกันไปในั้นเป็น ช่วงเวลาที่ดอกซากุระบานพอดี ทำให้ออกมาจากสนามบินครั้งแรกก็ได้เห็นเลย



หลังจากที่เก็บกระเป๋าขึ้นรถเรียกร้อยแล้ว พวกเราทั้งหมด 19 คน กับเซนเซย์ก็ได้มาถึง Aso International House ที่นี่จะเป็นหอพักที่จะใช้ชีวิตอยู่ทั้ง 41 วันค่ะ เป็นหอพักที่รวมนักศึกษาต่างชาติของ Aso College ไว้เพื่ออำนวยความสะดวกด้านที่พักอาศัยค่ะ โดยมีเรียวโบะซัง (หมายถึงผู้ดูแลหอพัก) ที่คอยดูแลพวกเราค่ะ เพื่อนๆต่างชาติที่อยู่หอในหอเดียวกันส่วนใหญ่เป็นคนเอเชียค่ะ มาจากเวียดนามบ้าง จีนบ้าง ปะปนกันไปค่ะ ที่บริเวณรอบๆหอก็มีร้านสะดวกซื้อถึงสองที่ ใช้เวลาเดินไม่นานค่ะ อีกทั้งยังมีสวนสาธารณะไว้ให้นั่งเล่นด้วยค่ะ โดยรวมแล้วถือว่าอยู่สบายมากเลยค่ะ

นอกจากจะมีร้านสะดวกซื้อแล้ว ในหอพักมีห้องครัวให้ใช้ด้วยค่ะ ในบางครั้งพวกเราก็มักจะซื้อวัตถุดิบ แล้วมาทำอาหารร่วมกันค่ะ ทั้งของหวานและของคาว โดยปกติหนูไม่ค่อยได้ทำอาหารตอนอยู่ที่ประเทศไทย ดังนั้นการไปครั้งนี้ทำให้หนูได้ประสบการณ์อะไรใหม่และเรื่องเล่ามากมายเลยล่ะ

นางสาวปานชนก แก้วจินดา สาขา MT 59122079-3

ถัดจากเรื่องหอพักก็คงเป็นเรื่องการเดินทางค่ะ ทางโครงการจะมีจักรยานให้ใช้ฟรี ทำให้ส่วนใหญ่ก็มักจะปั่นไปเรียนกันค่ะ ใช้เวลาประมาณ 20 นาที ส่วนการเดินทางนั้น เราต้องไปที่สถานี Higashi-Hie จากนั้นก็ต่อรถไฟใต้ดินไปสถานี Hakata ใช้เวลาประมาณ 2 นาทีค่ะ ต่อด้วยเดินเท้าประมาณ 10 นาทีก็ถึง Aso-College ค่ะ แต่ไม่ว่าจะทางไหน ก็ไม่รู้สึغبื่อเลยค่ะ เพราะอากาศที่นั่นเย็นสบายมาก ทำให้ไม่รู้สึกร้อนเลยค่ะ รวมไปถึงวิวบนท้องฟ้าก็สวยมากเลยค่ะ มองทุกวันเพลินๆ ไม่เบื่อเลย



ชั่วโมงเรียนที่นี่จะเป็นการเรียนภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักค่ะ โดยจะเน้นใช้การถามตอบกับเพื่อนและสถานการณ์จำลองเพื่อให้เราเห็นภาพค่ะ ผู้สอนคือมัดซีโมโตะเซนเซย์ เซนเซย์เป็นคนที่สอนได้เข้าใจง่ายมากๆ เลยค่ะ พยายามทำให้เราเห็นภาพจากการกระทำ อีกทั้งยังช่วยตอบคำถามที่เราไม่รู้ได้อย่างดีเลยค่ะ เวลาเราทำอะไรผิด เซนเซย์ก็จะเข้ามาดูแลในจุดที่เราพลาด และพยายามแก้ไขไปกับเราค่ะ



นอกจากคลาสเรียนญี่ปุ่นแล้วยังมีคลาสเสริมมากมาย เช่นการทำนามบัตร การ Drawing การวาดมังงะ มารยาททางธุรกิจญี่ปุ่น พิธีชงชา การสวมชุดกิโมโน World Café และการทัศนศึกษานอกสถานที่ค่ะ ทุกครั้งที่เข้าร่วมก็รู้สึกสนุกและได้ความรู้ใหม่มากมายเลยคะ กิจกรรมที่หนูคิดว่าเป็น Highlight เลยคือ World Café ค่ะ



World Café เป็นกิจกรรมที่ให้เราได้พบปะสังสรรค์กับคนต่างชาติไม่แม้กระทั่งคนญี่ปุ่นคะ กิจกรรมนี้ทำให้หนูได้เจอเพื่อนคนญี่ปุ่นจากหลากหลายสาขาและได้ฝึกทักษะการใช้ภาษาญี่ปุ่นด้วยคะ โดยกิจกรรมที่จัดขึ้นนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของไทยและชาติอื่นๆ มีทั้งสอนเขียนชื่อเป็นภาษาไทย เล่นเกมส์เกี่ยวกับประเทศไทย และทำอาหารไทยคะ หลังจากนั้นหนูก็มีโอกาสดำเนินคดีเพื่อนคนญี่ปุ่นและได้ไปเที่ยวด้วยกันในวันหยุดคะ





นอกจากเราจะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมใน World Café แล้ว เรายังแลกเปลี่ยนกันในห้องเรียนและกิจกรรมในห้องเรียนด้วยค่ะ มีการได้ลองใส่ยูคาตะของญี่ปุ่น ซึ่งเป็นสิ่งที่หนูสนใจมากๆ เพราะไม่เคยใส่และเห็นในหนังเท่านั้น ได้รู้วิธีการใส่แบบละเอียดจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ได้ทั้งความรู้และความสนุกค่ะ อีกทั้งยังมีเรื่องพิธีชงชาที่อาจารย์มาสอนให้ทั้งมารยาทการดื่ม การทานขนม การนั่ง และการชงชา เมื่อมีคำถาม อาจารย์ก็เต็มใจตอบทุกคำถามเลยคะ ถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เกี่ยวกับพิธีชงชาก็ตาม

ครั้งนี้ ในระยะเวลาโครงการ มีช่วงที่เป็น Golden week อยู่ค่ะ เลยได้มีโอกาสไปตามสถานที่ต่างๆ ใน Kita Kyushu ในเมืองฟูกูโอกะก็มีเทศกาลประจำเมืองจัดขึ้น ก็โอกาสได้ไปดูขบวนพาเหรด หลังจากนั้นในระยะเวลาวันหยุดที่เหลือก็ได้มีโอกาสออกจากเมืองไปเที่ยวตามที่ต่างๆ มีเมืองคุมะโมโตะ เมืองซากะ เมืองคาราสึ และหลายๆที่ที่เป็นทางผ่าน ทุกที่เต็มไปด้วยบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่น่าสนใจมากเลยคะ มีสิ่งที่น่าสนใจเต็มไปหมด ได้ลองทำอะไรหลายๆอย่างทั้งสื่อสารกับคนญี่ปุ่น และการอ่านป้ายตามเส้นทาง เป็นอะไรที่ตื่นเต้นและท้าทายมากเลยคะ



Travel



ในช่วงท้ายของโครงการ จะมีการนำเสนอหัวข้อที่เราสนใจเกี่ยวกับญี่ปุ่นค่ะ โดยกลุ่มของหนูเลือกจะทำเรื่องการคมนาคมของไทยและญี่ปุ่น เพราะเป็นสิ่งที่เห็นได้ทั่วไปและเป็นสิ่งที่สังเกตได้ง่ายด้วยค่ะ ในวันนั้นเราต้องนำเสนอเป็นภาษาญี่ปุ่น ในตอนแรกก็เกร็งมาก ๆ ลัวทำได้ไม่ดี แต่เมื่อได้ลองปรึกษากับอาจารย์คนญี่ปุ่น ทางอาจารย์ก็ช่วยเหลือทั้งการคิดบทพูดและคอยปรับปรุงให้ดีขึ้น ตอนนำเสนอ ทางอาจารย์ที่มาฟังก็มีคำถามซึ่งก็ทำให้เราได้ฝึกการตอบคำถามด้วยค่ะ ตอนนั้นรู้สึกขอบคุณมากจริงๆค่ะ

การไปแลกเปลี่ยนครั้งนี้มีแต่เรื่องน่าตื่นเต้น ทั้งการเดินทางและการเรียน อีกทั้งยังได้เพื่อนญี่ปุ่นด้วยค่ะ ได้ฝึกภาษาและได้มิตรภาพ ทั้ง 41 วัน หนูมีความสุขมากๆเลยค่ะ